

สธ.สั่งฟันหมอเถื่อน

●แจงข้อเท็จจริงโรงเรียนทั่วประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่ง สบส.เอาผิด'แพทย์-เทคนิคการแพทย์'เถื่อนที่ตรวจสุขภาพนักเรียน จ.สระบุรี มอบ สสจ.ทั่วประเทศชี้แจงโรงเรียนและสถานประกอบการในพื้นที่

กรณีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งส่งทีมแพทย์ และเทคนิคการแพทย์ไปตรวจสุขภาพครูและนักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี แต่ได้ตรวจโรคไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ อาทิ เจาะเลือดโดยไม่เปลี่ยนเข็ม ฯลฯ ซึ่งขณะนั้น ตำรวจและกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) อยู่ระหว่างดำเนินคดีนั้น

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้สั่งการให้สำนักสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ดำเนินคดีกับบริษัทที่ตรวจสุขภาพนักเรียนดังกล่าว เนื่องจากตามกฎหมายการคุ้มครองสุขภาพประชาชน บริษัทต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการตรวจสุขภาพ หรือจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้ แม้ว่าการตรวจสุขภาพจะไม่มีคำสั่งรักษาก็ตาม ทั้งนี้ หน่วยงานที่สามารถจัดหน่วยตรวจสุขภาพได้จะต้อง

เป็นสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยทั้งที่สังกัดภาครัฐและเอกชนเท่านั้น และผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนการประกอบโรคศิลปะหรือการประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์หรือนักเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสุขภาพ เช่น การตรวจหาความสมบูรณ์ของระบบเลือด การตรวจการทำงานหัวใจ ปอด เป็นต้น

“เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีก ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ ดำเนินการชี้แจงทำความเข้าใจผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่ง และสถานประกอบการที่มีบริการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้สามารถเลือกสถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย และคุ้มครองมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักเรียน และผู้ใช้แรงงานทุกคนตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งอยู่ในความดูแลของ สธ. หากสงสัยขอให้ปรึกษาได้ที่ สสจ.

ทั่วประเทศ หรือโทร.ปรึกษาที่สายด่วน คุ้มครองบริการสุขภาพ หมายเลข 0-2591-7999 ตลอด 24 ชั่วโมง” นพ.ประดิษฐกล่าว และว่า ในส่วนการติดตามดูแลผลกระทบของครูและนักเรียนที่ จ.สระบุรี โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับการเจาะเลือดโดยไม่มีการเปลี่ยนเข็ม ได้สั่งการให้ สสจ. สระบุรี จัดทีมแพทย์ พยาบาล ไปบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพื่อคลายความกังวล หากรายที่ต้องการเจาะเลือดซ้ำเพื่อตรวจหาความเสี่ยงการติดเชื้อที่เกิดจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน เช่น ไวรัสตับอักเสบบี, ซี เชื้อเอชไอวี หรือตรวจหากรู๊ปเลือดตามความสมัครใจ จะให้เป็นบริการฟรี

ทางด้าน น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าว ว่า สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะได้แจ้งดำเนินคดีบริษัทที่ตรวจสุขภาพ 2 ข้อหา ได้แก่ 1.ข้อหาเป็นสถานพยาบาลเถื่อน ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี จำคุกไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 2.ข้อหาแพทย์เถื่อน และเทคนิคการแพทย์เถื่อน ซึ่งผู้ที่ดำเนินการตรวจสุขภาพและเจาะเลือด ไม่ใช่ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมและเทคนิคการแพทย์ ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม และ พ.ร.บ.เทคนิคการแพทย์ มีโทษเท่ากัน คือจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สธ.เล็งร่างเกณฑ์รับมือ 'เชื้อโรค'

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ได้จัดทำร่างข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เพื่อประกาศใช้ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการร่วมศึกษาและจัดทำรายละเอียด 8 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานด้านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ด้านแบคทีเรีย ด้านไวรัส ด้านรา ด้านปรสิต ด้านพิษจากสัตว์ ด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

และด้านการขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

ด้าน พญ.วารุณี จินารัตน์ รพ.ราชวิถี กล่าวว่า คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจะทำหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างรายชื่อเชื้อโรคด้านต่างๆ และระดับความเสี่ยง ร่างข้อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานความปลอดภัยและความมั่นคงเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ รวมทั้งการขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ มาตรฐานของภาชนะบรรจุเอกสารกำกับ ฉลาก เพื่อใช้ในการกำกับดูแลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2525 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับใหม่ ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการพิจารณา

ประจำวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2556 หน้า 10

สปส.เล็งปรับสิทธิ ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายจรัสศักดิ์ สุคนธ์ชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เตรียมปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตน กรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายก่อนเป็นผู้ประกันตน จากอัตราเดิม 1,000 บาทต่อครั้ง เป็นอัตรา 1,500 บาทต่อครั้ง และจากสัปดาห์ละ 3,000 บาท เป็นสัปดาห์ละไม่เกิน 4,500 บาท

“นอกจากนี้ สปส.ยังเห็นชอบตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของระบบประกันสุขภาพ โดยได้มีการบูรณาการสิทธิประโยชน์โรคไตภายใต้การดำเนินงานของ 3 กองทุนสุขภาพ ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ประกันตนที่เคยใช้สิทธิบำบัดทดแทนไตกรณีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการมาก่อน ที่จะเข้าระบบประกันสังคมจะได้รับสิทธิต่อเนื่องโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติใหม่ด้วย” นายจรัสศักดิ์กล่าว

นายจรัสศักดิ์กล่าวอีกว่า จากสถิติข้อมูลลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานปี 2555 มี 129,891 ราย พบสูงสุดคือ กรุงเทพมหานคร 38,632 ราย รองลงมา จ.สมุทรปราการ 21,880 ราย จ.ชลบุรี 11,006 ราย เป็นสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า 1,000 คน ประเภทกิจการที่ประสบอันตรายสูงสุดคือ ก่อสร้าง 8,773 ราย ค่าเครื่องไฟฟ้า ยานพาหนะ 7,477 ราย ผลิตเครื่องดื่ม อาหาร 7,294 ราย และว่า หากสถานประกอบการใดมีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน นายจ้างต้องแจ้งต่อ สปส.พื้นที่ โดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นไม่เกิน 45,000 บาท หากมีความรุนแรงตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเบิกเพิ่มได้อีก 65,000 บาท และสูงสุดในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท

ส่องโรค
ไขสุขภาพ

ซิลิโคนเหลว

รู้ หรือไมซิลิโคนเหลว อันตราย
แค่ไหน...

นพ.ชลธิศ ลิ้นรیشตานันท์ นายก
สมาคมนักยกรรตคตแต่งไปหน้าแห่ง
ประเทศไทย อธิบายว่า ฟิลเลอร์ที่นิยม
นำมาใช้ฉีดคาง เสริมจมูกนั้น เป็นสาร
เติมเต็ม ซึ่งแบ่งเป็น 1.สารเติมเต็มที่
ไม่สลายตัว หรือ ซิลิโคนเหลว และ
2.สารเติมเต็มที่สลายตัว หรือ ไฮยา
ลูโรนิกแอซิด (Hyaluronic acid) ซึ่ง
การใช้สารเติมเต็มที่ไม่สลายตัว มี
โอกาสเกิดผลกระทบบสูง จากการร่วม
กับ รพ.ศิริราช ติดตามผู้ฉีดซิลิโคน
เหลว จำนวน 45 ราย แบ่งเป็นหญิง
43 ราย ชาย 2 ราย อายุ 19-60 ปี
พบว่าใน 1-6 เดือนแรกหลังการฉีด
ดูสวย แต่หลังจากนั้นช่วง 3-5 ปี จะ
เริ่มมีปฏิกิริยาขึ้น เช่น คลำพบก้อน
เนื้อ เป็นผื่นแดง เหมือนมีเส้นเลือด
ฝอยจำนวนมาก และทำให้ผิวขรุขระ
เหมือนผิวมะระ บางรายอวัยวะเริ่มผิด
รูป เพราะเนื้อเยื่อและเซลล์ถูกทำลาย

ปัจจุบันการรักษาจะใช้วิธีการดูด
เนื้อเยื่อและเซลล์ที่ตายออกเพื่อให้
เซลล์เกิดการสร้างขึ้นใหม่ แต่ยังมี
เทคนิคใหม่ โดยการใช้ไขมันของตัวเอง
จากหน้าท้อง มาสกัดเป็นสเต็ม
เซลล์จากไขมัน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ
ร่างกาย เพราะเป็นเซลล์ของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้แพทยสภา
ได้เรียกประชุมกรรมการเพื่อ
พิจารณาผลกระทบจากการใช้
ซิลิโคนเหลวอย่างจริงจัง โดย
แพทยสภาลงความเห็น ว่า ควร
ยกเลิกการใช้ทั้งหมด และจะนำข้อ
สรุปดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการ
แพทยสภา พิจารณาในวันที่ 12
กันยายนนี้ เพื่อพิจารณาและออก
เป็นประกาศห้ามใช้ต่อไป

ร่างข้อกำหนคมาตรฐานเชื้อโรค-พิษจากสัตว์

นพ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยา-
ศาสตร์การแพทย เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และมาตรฐานด้านเชื้อ โรคและพิษจากสัตว์ว่า
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย โดยสำนักกำกับ พ.ร.บ.
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ได้จัดทำร่างข้อกำหนค
หลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรฐานด้านเชื้อ โรคและ
พิษจากสัตว์ เพื่อประกาศใช้ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการ
ศึกษาเพื่อจัดทำข้อกำหนคหลักเกณฑ์ วิธีการและ
มาตรฐานด้านเชื้อ โรคและพิษจากสัตว์ 8 คณะ
ประกอบด้วย ด้านเชื้อ โรคและพิษจากสัตว์ แบบค-
ทีเรีย ไวรัส รา ปรสิต พิษจากสัตว์ มาตรฐานห้อง
ปฏิบัติการและการขนส่งเชื้อ โรคและพิษจากสัตว์

พญ.วารุณี จินารัตน์ รองอธิบดีกรมวิทยา-
ศาสตร์การแพทย กล่าวว่าคณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งจะทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ
ร่างรายชื่อเชื้อ โรคต่างๆ ระดับความเสี่ยง หลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติ และมาตรฐานความปลอดภัย การ
ขนส่งเชื้อ โรคและพิษจากสัตว์มาตรฐานของกาหะ
บรจุเอกสารกำกับ ฉลากเพื่อความปลอดภัยและ
ความมั่นคงเกี่ยวกับการขนส่งเชื้อ โรคและพิษจาก
สัตว์ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2525 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 และเป็นการเตรียม
ความพร้อมสำหรับ พ.ร.บ.เชื้อ โรคและพิษจาก
สัตว์ฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างศุกรพิจารณาโดยคณะ
กรรมการกฤษฎีกา.

แจ้งจับ บ.รับจ้างตรวจสอบสุขภาพ

นพ.ธารา ชินะกาญจน์ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรค
ศัลย ะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึงกรณีบริษัทรับจ้างตรวจ
สุขภาพให้กับเด็กนักเรียน ในจ.สระบุรี ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายเรียก
ให้เจ้าของบริษัทมาให้ปากคำแล้ว หลังมีผู้เสียหายและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
จังหวัดสระบุรี ได้แจ้งความเอาผิดในข้อหาเปิดสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับ
อนุญาต และแอบอ้างเป็นแพทย์ไปออกให้บริการ มีความผิดตามกฎหมาย
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม มีโทษจำคุก 3 ปี ปรับสูงสุด 6 หมื่นบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ จึงขอเตือนว่าหากต้องการจัดบริการตรวจสุขภาพแก่บุคคลภายใน
สังกัด ควรว่าจ้างโรงพยาบาลที่เป็นของรัฐ หรือเอกชนเท่านั้น สำหรับผู้ที่
เคยใช้บริการของบริษัทแห่งนี้ หากมีความกังวลใจเรื่องการติดเชื้อไม่พึง
ประสงค์ สามารถไปที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้มี
การตรวจสุขภาพซ้ำได้.

เตลิวีวส์

ประจำวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2556 หน้า 1

**สาวอดหน้าแดง
ห้ามฉีดซิลิโคน**

เสริมคัลยกรรมความงาม ประกาศห้ามฉีด “ซิลิโคนเหลว”
แพทยสภาชงเข้า 12 กันยายน เสริมความงามทุกชนิด ♦ อ่านต่อหน้า 17

เตลิดใหม่

ประจำวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2556 หน้า 17

ซิลิโคน

□ ต่อจากหน้า 1

สะท้อนวงการศัลยกรรม เว้นแต่เป็นกรณีรักษาภาวะกล้ามเนื้อยุบ หรือฝ่อ หลังแพทย์ศัลยกรรมเตรียมขงเข้าที่ประชุม 12 ก.ย. นี้ เผยรายงานของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศไทย พบปัญหาอื่น ทั้งบวม อักเสบ ติดเชื้อ ผิวขรุขระ ใบหน้าบิดเบี้ยว คลำพบเนื้องอก ยันเป็นบทลงโทษต่อวิชาชีพชัดเจน

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. นพ.สัมพันธ์ กมฤทธิ เลขาธิการแพทยสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เกี่ยวกับการศัลยกรรมตกแต่ง การเสริมสวยและการโฆษณา เปิดเผยว่า ในการประชุมวันนี้มีการพิจารณาการฉีดสารเติมเต็มหรือฟิลเลอร์ เพื่อการเสริมสวย โดยสารเติมเต็มนี้มี 3 รูป คือ 1. สารเติมเต็มที่สลายไปได้เองภายใน 3-6 เดือน 2. สารเติมเต็มที่สลายภายใน 1-2 ปี และ 3. สารเติมเต็มที่ไม่สลายตัว

นพ.สัมพันธ์ กล่าวอีกว่า ซึ่งเป็นการพิจารณาสารเติมเต็มในรูปแบบที่ 3 คือ ซิลิโคน จากรายงานของสมาคมศัลยกรรมตกแต่งแห่งประเทศไทยพบว่า หลังการฉีดก่อให้เกิดผลเสียมากมาย มีการอักเสบ ติดเชื้อ ก่อตัวเป็นก้อน เนื้อ ผิวขรุขระ การผ่าตัดแก้ไขทำได้ยากมาก ดังนั้นอนุกรรมการฯ จึงมีมติเสนอให้มีการออกประกาศห้ามการฉีดสารเติมเต็มที่ไม่สลายตัว ไม่ว่าจะเป็ซิลิโคนเหลวในรูปแบบใด แม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยทุกรายก็ตาม ถือเป็น การประกาศครั้งแรกของประเทศไทยที่จะห้ามฉีดสารนี้ โดยจะเสนอต่อคณะกรรมการแพทยสภา ในวันที่ 12 ก.ย. นี้

นพ.สัมพันธ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันการนำเข้าซิลิโคนเหลวไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อยู่แล้ว ดังนั้นการบริการฉีดซิลิโคนเหลว ไม่ว่าจะที่ใดถือว่ามีความคิดทั้งหมด แต่ที่ผ่านมาผู้ที่ลักลอบนำเข้าและฉีดให้กับประชาชนทั่วไป โดยผู้ฉีดมีทั้งแพทย์และไม่ใช่แพทย์ ดังนั้นการออกประกาศยกเลิกการฉีดซิลิโคนเหลวนี้ จะมีผลเพื่อเป็นการเตือนให้ความรู้ประชาชนที่จะไปรับการฉีด อย่างไรก็ตามในการฉีดซิลิโคนเหลวมีเพียงกรณีเดียวที่ได้รับการยกเว้น เนื่องจากการใช้เพื่อการรักษากรณีที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อยุบหรือฝ่อ

“ในการประกาศยกเลิกการใช้ซิลิโคนเหลวของแพทยสภา นี้ นอกจากมีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนประชาชนแล้ว ยังมีผลในการลงโทษแพทย์ที่ใช้สารเหล่านี้ในการตกแต่งศัลยกรรม ซึ่งจะให้มีบทลงโทษต่อวิชาชีพที่ชัดเจนมากขึ้น” เลขาธิการแพทยสภา กล่าว.

เตลิวีลส์

ประจำวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2556 หน้าที 17

เชื่อหมอมือเด็ก300คนขาดอาหาร

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 ส.ค. นายชัชวาลย์ วันควร สาธารณสุขอำเภอปอเกลือ จ.น่าน พร้อมคณะ เดินทางเข้าให้ความรู้กับคณะผู้ปกครอง และนำขนมที่สั่งทำพิเศษจากอาหารที่มีประโยชน์มาให้กับเด็กเล็ก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน่าน หมู่ 12 ต.ปอเกลือใต้ อ.ปอเกลือ จ.น่าน ภายหลังได้สำรวจพบว่าเด็กเล็กที่ศูนย์พัฒนาฯ แห่งนี้ เป็นโรคขาดสารอาหารสูงที่สุดในพื้นที่ อ.ปอเกลือ โดยมีเด็กอายุระหว่าง 1-3 ขวบ ขาดสารอาหารและมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ จำนวน 11 คน จากทั้งหมด 18 คน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจากทางสาธารณสุขอำเภอปอเกลือได้ออกสำรวจพบว่าเด็กเล็กกว่า 300 คน ในพื้นที่ 4 ตำบล ประกอบด้วย ปอเกลือเหนือ ปอเกลือใต้ ดงพญา และภูฟ้า รวม 39 หมู่บ้าน มีภาวะขาดสารอาหาร น้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์หรือเผชิญกับภาวะร่างกายไม่เติบโตเต็มที่ ป่วยบ่อย ไอคืดหวัด โดยพบมากที่สุดในพื้นที่บ้านหนองน่าน บ้านสะไล และ บ้านน้ำจูน ใน ต.ปอเกลือเหนือ ตามลำดับ

นางฉวีศรี เชื้อนเมือง ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองน่าน เปิดผ้มว่า สาเหตุที่เด็กในหมู่บ้านเป็นโรคขาดสารอาหารมาก เนื่องจากสภาพความยากจนของครอบครัว ทำให้เด็กไม่ได้รับประทานอาหารเข้าก่อนมาที่ศูนย์เด็กเล็กฯ หลายครั้งที่เด็กบ่นหิวก่อนถึงเวลาอาหารกลางวัน ขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้รับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง รายละ 13 บาท รวมเป็นเงินเพียงวันละ 234 บาท ต่อวันเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอและทางศูนย์ฯ ก็ไม่ได้ใช้วิธีจัดหาอาหาร เนื่องจากต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเด็กผลัดเปลี่ยนกันมาทำอาหารมื้อกลางวันให้กับเด็ก ๆ รับประทาน

นางฉวีศรี กล่าวต่อว่า อีกปัญหาหนึ่งที่สำคัญคือความไม่รู้ในเรื่องการประกอบอาหารตามหลักโภชนาการ และการเข้าถึงแหล่งอาหาร เพราะสภาพถนนเข้าออกของหมู่บ้าน

ที่ยากลำบาก โดยเฉพาะหน้าฝน ซึ่งบางครั้งต้องรอรถขายอาหารที่นาน ๆ ครั้งจะเข้ามาสักครั้งหนึ่ง ชาวบ้านต้องไปหาของป่าซึ่งก็มีแค่ผักและพืชบางชนิดมาประกอบอาหาร นอกจากนี้ที่หมู่บ้านก็มีความเชื่อของชนเผ่าลัวะ ในการเข้ากรรม ตามคำบอกเล่าของหมอผีประจำหมู่บ้าน ที่ห้ามเด็กอายุระหว่าง 6 เดือน-1 ขวบ บริโภคไข่และเนื้อสัตว์ โดยความเชื่อระบุว่าหากเด็กในวัยนี้รับประทานแล้วจะเจ็บป่วย

ด้านนายชัชวาลย์ กล่าวว่า จากข้อมูลทางวิชาการ หากเกิดภาวะทุพโภชนาการในเด็กเล็ก โดยเฉพาะในช่วงอายุ 0-2 ขวบ เด็กจะมีรูปร่างเตี้ย และผอมกว่าเกณฑ์ ซึ่งถ้าติดตามไปจนอายุ 8-10 ขวบ จะพบว่าเด็กเหล่านี้จะมีไอคิวหายไปถึง 10 จุด เช่น หากเด็กคนนั้นควรจะมีไอคิวสัก 100 ก็จะลดเหลือเพียง 90 เท่านั้น และภาวะไอคิวต่ำนี้จะส่งผลไปตลอดชีวิต แม้ว่าเมื่อโตขึ้นเด็กรายนั้นจะได้รับการดูแลรักษาขนาดไหนก็ตาม การที่ละเลยต่ออาหารที่ถูกหลักโภชนาการจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือสติปัญญา

นายชัชวาลย์ กล่าวต่อว่า ทางสาธารณสุขอำเภอปอเกลือจึงได้รณรงค์ด้านโภชนาการให้เด็กเล็กอย่างเต็มที่ อีกทั้งให้ความรู้กับผู้ปกครอง เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และความเชื่อ เนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา โดยเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ และโอกาสการเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีประโยชน์ แต่ด้วยงบประมาณที่มีจำกัด ขณะนี้ได้ตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กขาดสารอาหารใน อ.ปอเกลือขึ้น เปิดรับบริจาคผู้ใจบุญร่วมสมทบทุน เพื่อนำเงินไปจัดสรรเป็นค่าอาหารให้กับเด็ก ๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 3 มื้อ หรืออย่างน้อยก็ควรได้รับอาหารมื้อเช้า ซึ่งเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและการเรียนรู้ โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปอเกลือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5477-8070.